



5 เหตุผล ที่ควรทำ ประกันชีวิต

1

เพื่อปกป้องรายได้ที่อาจสูญหายไป หากต้องจากไปก่อนวัยอันควร รายได้ของเราจะกลายเป็นศูนย์ ส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ภายใต้การดูแล ทำให้การดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความยากลำบาก เพราะฉะนั้นทุนประกันชีวิต ถือว่าเป็นหลักประกันทางการเงินที่สำคัญของครอบครัว การทำประกันชีวิตจึงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของครอบครัวได้

เพื่อเป็นเงินสำรองเผื่อไว้ในเรื่องค่าใช้จ่าย สำหรับค่ารักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ รวมถึงการรักษาโรคร้ายแรงต่อเนื่องและทุพพลภาพ (พิการ) การทำประกันเป็นการโอนความเสี่ยงในด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับตัวเรารวมถึงบุคคลในครอบครัว ทำให้ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลและการสูญเสียรายได้ในช่วงที่ต้องรักษาตัว ประกันชีวิตจึงสามารถช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันได้

2

เพื่อเป็นเงินออมตอนเกษียณอายุ ประกันชีวิตเป็นการออมที่มีระบบ มีลักษณะแบบกึ่งบังคับ โดยผู้เอาประกันจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ และมีการถอนที่ค่อนข้างลำบาก จึงช่วยทำให้มีวินัยการออม และยังเป็นการลงทุนที่รับรองผล เพราะเมื่อผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ จะได้เงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญา อีกทั้งเป็นการช่วยกระจายพอร์ตทางการเงินของกองทุนสำหรับเกษียณอายุด้วย

3

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้บุตร ข้อดีของการออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรกับประกันชีวิต ที่สำคัญคือเป็นการออมที่รับรองเป้าหมาย ซึ่งหากเกิดกรณีที่ผู้ชำระเบี้ย (ผู้ปกครอง) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ (พิการ) ผู้รับประกัน (บริษัท) จะชำระเบี้ยประกันแทน เมื่อผู้เอาประกัน (บุตร) มีชีวิตอยู่จนครบตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญา

4

เพื่อหลีกเลี่ยงหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิต ดังนั้น ผู้ที่ทำประกันชีวิตจึงสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้เป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับแบบทั่วไป และ 200,000 บาทสำหรับแบบบำนาญ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจการทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นคงในชีวิต

5

ในการวางแผนทางการเงิน ประกันชีวิตเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งช่วยในเรื่องการปกป้องความมั่งคั่ง ยกตัวอย่างเช่นถ้ากรณีเราไม่มีประกันชีวิตเวลาเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นมา เราคงต้องเอาเงินเก็บที่มีอยู่มาใช้ หรือถ้าไม่มีเราอาจจะต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล ส่งผลกระทบทำให้ความมั่งคั่งลดลง การทำประกันชีวิตจึงทำให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและความสงบของจิตใจ ที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายในการโอนความเสี่ยงเพื่อป้องกันสิ่งไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับตัวเรารวมถึงบุคคลในครอบครัว ให้บริษัทประกันนั้นถูกกว่าเสมอ (Mw)